

1/2551

สภาพัฒนาเปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ให้เด็กทัศนศึกษาในงานวันเด็กปีนี้

รู้จัก “พระยาสุริยานุวัตร” นักเศรษฐศาสตร์ท่านแรกของไทย ศึกษาการพัฒนาประเทศไทย เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรับหนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง



ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในวันนี้ให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความสามารถในวันข้างหน้า เพื่อให้มีความสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทย

เลขาธิการฯ กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ตั้งอยู่ภายในอาคารสุริยานุวัตร อายุ 102 ปี ภายในบริเวณ สศช. ซึ่งอาคารนี้นับเป็นที่ทำการหลังแรกตั้งตั้งแต่ปี 2493 โดย

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมามีอาคารนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ออกแบบโดยช่างชาวอิตาลีผู้ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม และได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติที่ต้องอนุรักษ์ไว้

ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องต่างๆ 7 ห้อง โดยในแต่ละห้องจัดแสดงด้วยวิถีทัศน์ บอร์ด และคอมพิวเตอร์ทัชสกรีน ได้แก่ (1) **ห้องพระยาสุรียานุวัตร** จัดแสดงชีวประวัติและผลงานของพระยาสุรียานุวัตร “นักเศรษฐศาสตร์ท่านแรกของประเทศไทย” ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสุรียานุวัตรเดิม (2) **ห้องแผนฯ 1-7** จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของ สศช. กรอบความคิดและกระบวนการจัดทำแผนฯ สรุปแนวทางและผลการพัฒนาในช่วงแผนฯ 1-7 และมุมมองของอดีตเลขาธิการฯ ผู้นำการจัดทำแผนฯ (3) **ห้องแผนฯ 8-10** นำเสนอข้อมูลสรุปแนวทางและผลการพัฒนาประเทศ ปกป้องด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ 8-10 และมุมมองของเลขาธิการฯ ผู้นำการจัดทำแผนฯ และประมวลภาพการจัดทำแผนฯ 8-10 ซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้ชมกันด้วย

(4) **หอเกียรติยศ** แสดงภาพและประวัติของผู้ก่อตั้ง สศช. คือจอมพล แปลก พิบูลสงคราม และผู้ริเริ่มให้ สศช. จัดทำแผนพัฒนาประเทศ คือ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และผู้นำองค์กรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรของ สศช. ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ได้แก่ ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการฯ และผู้ที่เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดต่างๆ

(5) **ห้องเศรษฐกิจพอเพียง** สามารถศึกษาพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นิยามความหมายและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (6) **ห้องปัจจุบัน สศช. และบริการข้อมูล** จัดแสดงวิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ของ สศช. วัฒนธรรมองค์กร และความหมายของตราสัญลักษณ์ สศช. โดยห้องนี้ผู้เข้าชมสามารถบันทึกข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์ไปศึกษาหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ และห้องสุดท้ายคือ (7) **ห้องประวัติอาคารสุรียานุวัตร** แสดงประวัติอาคาร และเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของ สศช. และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ณ อาคารแห่งนี้

เด็กทุกคนที่เข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงฉบับประชาชน **“เศรษฐกิจพอเพียง... นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”** ที่มีตัวอย่างให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ ในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และองค์กรต่างๆ ซึ่ง สศช. เพิ่งเผยแพร่เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมรับเอกสารประวัติความเป็นมาของท่านพระยาฯ และอาคารสุรียานุวัตร รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนและของขวัญอื่น ๆ มากมาย

เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า เด็กๆ จะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้าน ซึ่ง **“พิพิธภัณฑ์สุรียานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ”** เป็นความภาคภูมิใจและความหวังของ สศช. ในการเป็นแหล่งสื่อสารเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเผยแพร่เกียรติคุณของพระยาสุรียานุวัตร ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบ

“ผมอยากให้เด็กๆ ได้มีโอกาสมาเรียนรู้และสัมผัสถึงจิตวิญญาณของการพัฒนาประเทศ ที่ท่านพระยาสุรียานุวัตรได้มุ่งมั่นถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ **“ทรัพย์ศาสตร์”** ที่นับเป็นตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรก

ของประเทศไทย ซึ่งแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปเกือบ 100 ปีแล้ว แนวคิดของท่านยังคงทันสมัยและสามารถนำมาใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ท่านพระยาฯ ยังมีคุณูปการต่อประเทศชาติในอีกหลาย ๆ ด้าน”

10 มกราคม 2551